

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC GIANG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/CT-CT

*Bắc Giang, ngày 04 tháng 01 năm 2007*

**CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH  
V/v Tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sỹ  
(27/7/1947 - 27/7/2007).**

Ưu đãi người có công là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, thể hiện sự tôn vinh của Tổ quốc và nhân dân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm đến công tác chăm sóc và thực hiện chính sách đối với người có công với nước, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên của các cấp, các ngành. Hàng năm, ngoài phần kinh phí Trung ương cấp, ngân sách tỉnh đã dành hàng chục tỷ đồng để cho vay giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất và hỗ trợ nâng cao đời sống cho những hộ chính sách có khó khăn; tổ chức tặng quà nhân dịp lễ, tết cho các đối tượng... Các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” được phát triển rộng khắp, duy trì thường xuyên, liên tục và thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Những việc làm đó đã góp phần nâng cao đời sống người có công và giữ vững ổn định chính trị xã hội.

Tuy nhiên, do là một tỉnh miền núi nghèo, kinh tế còn chưa phát triển mạnh, nên hiện một bộ phận gia đình người có công còn gặp khó khăn về đời sống. Một số địa phương chưa thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công; còn buông lỏng công tác quản lý, dẫn đến tình trạng chậm trễ, thậm chí cá biệt có lúc, có nơi còn vi phạm chính sách của nhà nước đối với người có công.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc người có công với nước trong thời gian tới. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2007), Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

- Chính quyền các cấp cần nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả việc thực hiện đường lối của Đảng và các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người có công trên địa bàn; tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách mới và giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng. Tiếp tục duy trì, củng cố và đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, làm tốt công tác xã hội hoá chăm sóc người có công.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác mộ-nghĩa trang liệt sỹ: bằng nhiều hình thức, huy động nguồn lực để tu bổ, nâng cấp các công trình nghĩa trang, đài tưởng niệm, nhà bia liệt sỹ; tổ chức tốt việc quản trang để các công trình tượng đài, nghĩa trang vừa là nơi đời đời ghi lại công lao, tên tuổi các anh hùng, liệt sỹ vừa là nơi giáo dục lòng yêu nước và truyền thống cách mạng cho nhân dân và các thế hệ mai sau.

- Chính quyền các cấp cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn xã hội tham gia ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng phong trào "xã, phường giỏi về công tác chăm sóc thương binh gia đình liệt sỹ và người có công". Tập trung hỗ trợ cải thiện nhà ở, chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khuyến khích động viên thương binh, gia đình liệt sỹ và những người có công tiếp tục phát huy truyền thống của bản thân, gia đình, quê hương để không ngừng phấn đấu tự vươn lên. Xây dựng chương trình hoạt động với những nội dung cụ thể, thiết thực, nhằm hỗ trợ cả về tinh thần và vật chất cho các đối tượng người có công; ưu tiên vay vốn phát triển sản xuất, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho các đối tượng thuộc diện chính sách. Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình người có công trong dịp kỷ niệm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/2007) v.v...

- Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, dứt điểm những vi phạm, sai sót trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công. Tăng cường công tác quản lý đối tượng, quản lý hồ sơ; đảm bảo việc chi trả trợ cấp đầy đủ và kịp thời.

- Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực trong năm 2007 để hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2007), đồng thời phối hợp với Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng khác mở đợt tuyên truyền đặc biệt, sâu rộng về ý nghĩa của ngày kỷ niệm trọng thể này; phổ biến các chế độ, chính sách mới của nhà nước đối với người có công; nêu các gương người tốt, việc tốt, những địa phương và đơn vị có phong trào hay về công tác "Đền ơn, đáp nghĩa", chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công.

Đây là hoạt động chính trị-xã hội có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với những người có công với Tổ quốc và nhân dân, thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước, nhớ nguồn" của dân tộc ta, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành và UBND các cấp cần quan tâm tổ chức các hoạt động kỷ niệm với những nội dung cụ thể và thiết thực, nhằm động viên toàn xã hội tích cực tham gia, thực hiện tốt hơn nữa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với nước.

Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị này và định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả với UBND tỉnh./.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Hạnh**